

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอ แนะ	ผลการเบิกจ่ายบ ประมาณ(ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ข้อ 3.7	แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รูกกล้าและออกมาตรการป้องกัน การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มีใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสมุทรสาคร ได้โอนโฉนดที่ดินคืนแก่นายสมถวิล ดาราเย็น จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ ที่ได้รับการชำระหนี้แทน เมื่อปี 2552 หลังจากที่ได้กู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร เป็นหนี้จำนวนเงิน 100,000 บาท แต่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ เนื่องจากผลผลิตตกต่ำ ทำให้ไม่มีเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ จนกระทั่งกองทุนฟื้นฟูฯ เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชำระหนี้แทน และสามารถชำระเงินคืนกองทุนฯ ได้ทั้งหมดเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา				สนง.กฟก. สมุทรสาคร
6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพัทลุง จัดเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูฯ ที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร ณ โรงแรมอิวดี หาดแสนสุข ลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ รศ.ดร.สมบัติ ชิมะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ บรรยายเรื่อง การบูรณาการแผนการปฏิบัติการให้สอดคล้องนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล และนายธงชัย สุวรรณวิหค ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน บรรยายเรื่อง แนวทางการแก้วิกฤตราคาขายพาราตกต่ำ และการแปรรูปน้ำยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการนำมาผลิตเป็นหมอนยางพารา (ประชารัฐ)				สนง.กฟก. พัทลุง
		กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดอบรมเรื่องการส่งเสริมพัฒนาและเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้เรื่องการใช้งานเว็บไซต์ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด การจัดทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจ				สนง.กฟก.
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เข้าร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนโครงการประชารัฐกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559				สนง.กฟก.

		ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นประธาน และได้อนุมัติ กรอบวงเงิน 35,000 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านและชุมชน และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นว่ามี ประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น				
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ร่วมลงนามในหนังสือบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและส่วนราชการต่างๆ ร่วม เป็นสักขีพยาน นอกจากนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการร่วมมือและการเชื่อมโยงกลไกองค์กรภาคประชาชนในเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงกลไกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสร้างธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม				สนง.กฟก.
ข้อ 6.4 ดูเลขที่โครงการให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต อย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดหนองคาย ได้สนับสนุนงบเงินอุดหนุนจำนวน 30,000 บาท ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์ตาก ให้จัดทำโครงการแปรรูปถั่วลิสงแห้งอินทรีย์ กลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายประชารัฐ และได้เข้าร่วมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตร ตาม พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ไรต์ไทยอินทรีย์ บ้านดงบัง ต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายประชารัฐ (ประชารัฐ)			30,000 บาท	สนง.กฟก. หนองคาย
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบอุดหนุน 30,000 บาท ให้กับกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า ซึ่งเป็นองค์กรที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี			30,000 บาท	สนง.กฟก. สุราษฎร์ธานี
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินโครงการบักขี้มที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 470,000 บาท ในโครงการปลูกหน่อไม้เพาะ ให้กับกลุ่มแม่บ้านสวนเขื่อน ม.7 สก.เมืองแพร่				สนง.กฟก. แพร่
		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักบริหารกองทุนเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการ เจริญแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เกิดจากการกู้ยืมกับเจ้าหนี้(นายทุนนอกระบบ)ที่ได้รับ ความเดือดร้อน กว่า 30 ราย				สนง.กฟก. ยโสธร

